

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa phận huyện Thái Thụy và dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.



Chiều ngày 23/8, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài có tổng chiều dài trên 8,3km. Đối với thành phố Thái Bình có chiều dài tuyến 2,17km, hiện nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao cho nhà thầu thi công. Đối với huyện Vũ Thư có chiều dài 6,2km, hiện đã GPMB được 5,6/6,2km đất nông nghiệp. Dự án đang gặp khó khăn trong GPMB 0,6km chưa được giải phóng (trong đó đất nông nghiệp 0,52km, đất thổ cư 0,08km tại 3 vị trí). Hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công đồng thời các hạng mục cầu S1, cầu Kiến Giang và đào đắp nền đường đạt 6,1km; thi công hoàn thành trên 80% khối lượng cấu kiện đúc sẵn, 6/8 công hộp khẩu độ lớn, 10/32 công hộp nhỏ. Giá trị khối lượng dự án đạt 258 tỷ đồng/756 tỷ đồng.

Đưa vào khai thác năm 2027 sớm so với dự kiến trong phương án tài chính của dự án (sau năm 2031), do đó ảnh hưởng đến lưu lượng và doanh thu của dự án và một số vướng mắc về mặt bằng.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài trên 43km, ngoài 9km đã bàn giao xong mặt bằng và đang triển khai thi công giai đoạn 1, đoạn còn lại trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải có chiều dài trên 34km. Hiện công tác GPMB của dự án đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc một số vị trí bổ sung trên tuyến tại địa bàn huyện Tiền Hải. Về công tác thi công, đến nay giá trị khối lượng thi công hoàn thành 2.300 tỷ đồng, đạt khoảng 70%. Phần đường đã triển khai thi công và đắp cát hoàn trả 16,78km, thi công 1 cầu tạm; hoàn thành sửa chữa và bảo đảm giao thông độ 2,455 của dự án; riêng 2 phân đoạn (Km2+500 - Km3+685, Km21+500 - Km23+809) đang hoàn thiện lớp cát thoát nước lớp dưới, thi công bắc thấm và chuẩn bị công tác đắp chờ lún. Hiện dự án đang gặp khó khăn do nguồn cung vật liệu khan hiếm, giá cả tăng cao; ảnh hưởng của tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đưa

án cũng đang gặp một số khó khăn về vật liệu và tác động của tuyến cao tốc CT.08.

Kiểm tra trực tiếp tại công trường thi công các dự án, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận nỗ lực của chính quyền các địa phương, nhà thầu, đơn vị thi công trong triển khai dự án. Đồng thời nhấn mạnh đây là những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo nên hệ thống mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Thái Bình, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị nhà thầu, đơn vị thi công hợp với các địa phương tập trung làm tốt công tác GPMB, có mặt bằng sạch đến đâu triển khai thi công ngay tới đó, bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích mà các dự án mang lại; bố trí tái định cư cho người dân trên cơ sở vận dụng linh hoạt chính sách theo hướng có lợi nhất cho người dân, bảo đảm điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật để các hộ dân này sớm đồng thuận, ủng hộ xây dựng dự án.

Liên quan đến đề xuất điều chỉnh chủ trương, tổng mức đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công của dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà đầu tư cần nghiên cứu thật kỹ các phương án đề xuất, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; phối hợp với hai huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai dự án theo kế hoạch.

Đối với đề xuất của nhà thầu thi công tuyến đường bộ ven biển về điều chỉnh tổng mức, bổ sung nguồn vốn để triển khai dự án, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng thẩm quyền quyết định vấn đề này thuộc về Quốc hội, do đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động tổng hợp ý kiến gửi các bộ, ngành trung ương báo cáo Chính phủ để sớm đưa vào danh mục nội dung trình kỳ họp Quốc hội lần tới; đồng thời, các sở, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để triển khai dự án. Đơn vị thi công cần tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để triển khai thi công trên toàn tuyến, bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra.

NGUYỄN THỜI - TRẦN TUẤN

KIỂM TRA CÁC TRƯỜNG HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

2 trường đã thực hiện tốt việc huy động học sinh đến lớp, duy trì sĩ số, bảo đảm chất lượng đào tạo. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức, duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Kết quả giáo dục về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em địa phương.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 trường: Tiểu học và THCS Trà Giang, Tiểu học và THCS Quang Minh nói riêng và ngành giáo dục huyện Kiến Xương nói chung cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; quan tâm hơn nữa đến công tác tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất nhất là với những khối lớp đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài ra, cần tạo sự đồng thuận với cha mẹ học sinh trong thực hiện chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực hơn trong năm học 2023 - 2024.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học và THCS Trà Giang (Kiến Xương).

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình cán mốc sản xuất 20 tỷ kWh điện

Sau hơn 5 năm vận hành, tính đến 11 giờ 52 phút ngày 23/8/2023 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình đã cán mốc sản xuất và phát lên lưới điện quốc gia 20 tỷ kWh điện.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình chính thức khởi công ngày 22/2/2014 với 2 tổ máy, tổng công suất 600MW; vận hành thương mại từ tháng 4/2018. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy đã góp phần tăng

cường năng lực cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Hồng. Nhà máy vận hành ổn định, an toàn cho người và thiết bị, máy móc. Tất cả khí thải, nước thải đều được đưa vào hệ thống xử lý trước khi đưa ra môi trường đạt các thông số chất lượng tốt hơn quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Song song với duy trì vận hành sản xuất điện an toàn, đúng

kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, Công ty Nhiệt điện Thái Bình còn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, chính sách an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng như ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại địa phương với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

KHÁC ĐUẤN

Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 23/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp năm học 2023 - 2024.

14 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng đã được trao tận tay 14 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường Tiểu học và THCS: Đông Tân, Đông Các,

An Châu, Phong Châu, Đông Vinh. Kinh phí do Quỹ Thiện tâm tài trợ và trích từ quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vượt khó, vươn lên trong học tập.

THU HOÀI

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố huyện Kiến Xương

Trong hai ngày 22 - 23/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến các văn bản, quy định của pháp luật về ATTP; các mối nguy ô nhiễm ATTP; tác hại của hàn the trong thực phẩm đối với sức khỏe con người; dấu hiệu nhận

biết ngộ độc thực phẩm, cách phòng tránh; thực hành tốt về ATTP.

Theo kế hoạch, từ ngày 22/8 - 14/9/2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho 100% nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn các huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Đông Hưng, Tiền Hải và thành phố Thái Bình.

HOÀNG LANH

THÀNH PHỐ CƯỜNG CHẾ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ

Sáng ngày 23/8, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu đất giáp khu tái định cư khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình.

Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu đất giáp khu tái định cư khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình được triển khai từ năm 2021 với tổng diện tích hơn 43.700m<sup>2</sup>. Trong đó, thu hồi 367m<sup>2</sup> đất ở, gần 37.700m<sup>2</sup> đất nông nghiệp của 118 hộ gia

đình, cá nhân thuộc thôn Đông Thanh, xã Tân Bình và hơn 5.660m<sup>2</sup> đất giao thông, thủy lợi, nghĩa trang. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, các cấp, các ngành của thành phố và xã Tân Bình đã tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, giải thích và trả lời về các chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến đất thu hồi và tài sản trên đất thuộc dự án. Đến nay, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

MINH NGUYỆT